
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหต ุ

          โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์โรคโควิด 19 
     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) 
      - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยตัวเลขล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก พบผู้ติดเช้ือโควิด 
19 ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอมิครอน 99.6% ส่วนสายพันธุ์ที่แรงที่สุดขณะนี้ คือ XBB.1.5 สำหรับไทยยังพบผู้ติดเช้ือใหม่ใน
ระดับเกินพันต่อวัน จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองต่อเนื่อง 
      ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ 
       - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู รพ.วิชัยยุทธ เปิดเผยผู้ติดเช้ือไวรัสโควิดเดือน ก.พ. พบ 71 ราย ซึ่งลดลง
ต่อเนื่อง ถือว่าอยู่ช่วงขาลงแม้เปิดให้ต่างชาติเข้ามา เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ การใส่หน้ากากและหม่ันล้างมือ ช่วยลดการติด
และแพร่เช้ือไวรัสทางเดินหายใจทุกชนิด ขอให้ทุกคนไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง และฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่น 2 ได้
ตามความสมัครใจ 

- 

          กัญชา  

นโยบายกัญชา 
     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ news1live) 
      -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะ
โฆษกคณะกรรมการส่ือสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข เชิญ “ชูวิทย์” ดีเบตเรื่อง 
“กัญชา” เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยระบุว่า คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คัดค้านกัญชาเสรี จึงจะรณรงค์ให้ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทย 
โดยอ้างว่าห่วงเด็กเยาวชน แต่คุณชูวิทย์กลับมีร้านขาย “ช่อดอกกัญชา” เพื่อนันทนาการอยู่ในโรงแรมของตัวเอง ท้ังของลูก
ชาย และเปิดให้เช่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนตนมีแต่การวิจัยและรณรงค์ให้ประชาชนสามารถมีกัญชาเพื่อการพึ่งพา
ตัวเองได้ แต่ให้มีกฎหมายควบคุมในระดับเหล้าและบุหรี่ รวมถึงการควบคุมเรื่องเด็กและเยาวชน และไม่ต้องกลับไปเป็นยา
เสพติดอีก พร้อมกล่าวถึงกฎหมายต่างๆ ที่สธ.ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเชิญคุณชูวิทย์ มาดีเบต 
เนื่องจากที่ผ่านมามีการพูดผ่านส่ือฝ่ายเดียวในเรื่องกัญชาซึ่งคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมรับทราบความจริงใน
เรื่องกัญชาร่วมกัน       

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ครม.อนุมัติเพิ่มเงิน อสม.-อสส. 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ 
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. ที่ออกมาช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทำให้มี
พรรคการเมืองออกมาเคลมผลงานถึง 3 พรรค และอสม.มองว่าตกเป็นเครื่องมือของการเมือง ว่า สธ.ได้ตั้งค่าตอบแทน อสม. 
ปีงบประมาณ 2567 ไว้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2565 เช่ือว่าทุกคนเห็นความสำคัญทุ่มเทเสียสละของ อสม. อยากมีส่วนสนับสนุน  
ซึ่งสธ.เป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. แต่การผลักดันต้องให้เครดิต ครม. ที่เห็นชอบด้วย ส่วนประเด็นพนักงานลูกจ้าง สธ. ตัดพ้อ
ผู้บริหารที่อนุมัติค่าเส่ียงภัยปฏิบัติงานโควิด 19 การบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบ 2 และเรื่องสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งล่าช้า 
ต่างจาก อสม. ที่ทำได้รวดเร็วนั้น สธ.และตัวแทนภาคีลูกจ้างได้มีการประชุม คทง.พัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้าง
ช่ัวคราวและพกส.ร่วมกันไปก่อนหน้านี้ โดยได้มีการเพิ่มค่าโอทีทุกสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ท้ังนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
กรณีบุคลากรที่ถูกเรียกร้องบ่อย ๆ ได้หารือกับสำนักงาน ก.พ. จัดตั้งคณะทำงานเรียกว่า HR Sandbox Human Resources 
  

 

ประจำวันที่ 
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     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด 
     -นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.สำนักนายกฯ กล่าวถึง กรณีครม. เห็นชอบการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. และอสส. ว่า ถือเป็น
ผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ และเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลทุกฝ่าย ดังนั้นเม่ือเป็นผลงาน
ของรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสานต่อนโยบายได้  
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สกู๊ปพิเศษ 
     -นายวันชัย จึงวิบูลย์สถิตย์ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า กรณี ครม.อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินช่วยเหลือ อสม.ในปี 
2567 ทำให้หลายพรรคการเมืองพยายามจะโชว์ว่าเป็นผลงานของตัวเอง หากมองว่า อสม.เป็นฐานคะแนนเสียงให้กับพรรค
การเมืองที่ดี ทั้งนี้ ในมุมมองนักวิชาการ อสม.ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีประโยชน์ บรรเทาเรื่องสาธารณสุข เนื่องจากการแพทย์
ของประเทศไทยยังไม่สามารถนำบุคลากรทางแพทย์ไปดูแล ปชช. ได้ทั่วถึง หากนักการเมืองใช้ อสม.เป็นเครื่องมือเป็นเรื่องที่
ไม่ถูกต้อง ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องรู้เท่าทัน 
      ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สกู๊ปพิเศษ 
      -การปรับขึ้นค่าตอบแทนให้ อบต.หรือ อสม.-อสส. เป็นเรื่องของการตอบแทนการทำงาน ไม่มีใครคัดค้านในเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาบ้าง แต่จะมีคำถามที่มุ่งไปยังฝ่ายการเมืองเป็นหลัก ในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง ว่าเป็นความ
บังเอิญหรือจงใจที่มาเร่งมืออนุมัติในช่วงท้ายของรัฐบาล 
เตรียมออก พ.ร.ฎ.ดูแลงบป้องกันโรค 3 กองทุน 
    ส่ือนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก., เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ทีวี
ช่ อ ง  7 ,TNN,ThaiPBS, thecoverage,  mcot,  thebangkokinsight,  workpointtoday,  hfocus,  isranews,  newtv, 
thailandplus, thaigov)  
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมทัชอารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้า
ให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช. “เตรียมเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกามอบ สปสช.ดูแลงบสร้างเสริมสุขภาพแก่คนไทยทุกคน” ว่า ปัจจุบันประเทศมี 3 กองทุนในการดูแลสุขภาพของคน
ไทย ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ, กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณการวินิจฉัย 
รักษาโรคนั้นไม่มีปัญหา แต่งบฯ ในส่วนการส่งเสริมป้องกันโรค มีเพียง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ระบุไว้ชัดเจน 
ส่วนงบกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการไม่มีส่วนนี้ แต่มีมาตรา 66 ของ พ.รบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุ
ว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสามารถบูรณาการดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ จึงมีการชะลอการจัดสรร พร้อมเตรียม
ออกร่าง พ.ร.ฎ. 6 ฉบับ เพื่อการรองรับให้ถูกกฎหมายมากขึ้น และในวันพรุ่งนี้ (9 มี.ค.) เวลา 16.30 น. จะมีการประชุมบอร์ด 
สปสช.เร่งด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องทั้งหมดนี้ และเสนอ รมว.สธ. นำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป    

- 

ค่าเส่ียงภัย 
     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน thaigov hfocus thailandplus) 
      -นายสรรเสริญ นามพรม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลกลุ่มพนักงานกระทรวง
และลูกจ้างช่ัวคราวกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ 1.การยกเลิกการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเหมา
บริการ (รายเดือน/รายวัน) และปรับเป็น พกส. นั้น อ.ก.พ. ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังใหม่แล้ว จะให้หน่วยงานทยอยลด
การจ้างงานประเภทลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน/รายวัน) และสนับสนุนเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่เป็นการ
ประจำ 2. การขอรับค่าเส่ียงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กยผ.ได้เสนอปรับปรุงข้อบังคับสธ. ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 10) แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.คลัง 3. การขอรับค่าเส่ียงภัยโควิด 19 ท้ังสายวิชาชีพและสาย
สนับสนุน และหน่วยงานภายนอกสังกัดทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลาง 
ทั้งส้ิน 7,181,617,200 บาท เรื่องอยู่ที่สำนักงบประมาณ และอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา 4. การปรับค่าทำงานนอกเวลา 
(OT) ได้ปรับค่าตอบแทนจากเดิมอัตรา 300 บาท เป็น 330 บาทแล้ว ส่วนการปรับเพิ่มจาก 330 บาท เป็น 400 บาทรับไว้
พิจารณาต่อไป 5.การช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินและลดรายจ่ายของพหส. ได้หารือกับธ.ออมสินในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือ 
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      สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีไม่สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพได้ เนื่องจากบางส่วนราชการ ไม่มี
เงินบำรุงเพียงพอ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
ฝุ่น PM2.5 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์ ,workpoint , thaigov, thebangkokinsight, 
thaipbs , bangkokbiznews) 
     -  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วพบพื้นที่มีค่า
ฝุ่นเกิน 51 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันเกิน 3 วัน 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,แพร่ ,
พะเยา ,ลำพูน ,ลำปาง ,แม่ฮ่องสอน ,อุตรดิตถ์ ,สุโขทัย ,ตาก ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ ,นนทบุรี และกทม. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว 15 จังหวัด และจะเปิดเพิ่มอีก 6 จังหวัด  โดยกรมควบคุมมลพิษประเมิน
สถานการณ์ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เม่ือเข้าสู่ฤดูร้อนสถานการณ์ฝุ่นจะลดลง อาจมีปัญหาอีก 1-2 
สัปดาห์ ได้ส่ังการโรงพยาบาลในสังกัด เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศต่อเนื่อง ติดตามปัญหา
สุขภาพในกลุ่มเส่ียง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางปอดและหัวใจ รวมถึงเด็กเล็ก โดยช่วงที่มีค่ามีฝุ่นสูงควรเล่ียง
การทำกิจกรรมกลางแจ้ง ลดการใช้รถยนต์แบบเผาไหม้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้า ดูแลสภาพแวดล้อมและสุขภาพร่างกายตนเอง   
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 มีขนาดที่เล็กมากเม่ือหายใจเข้าไปและกระจายไป
ยังอวัยวะต่างๆ ท่ัวร่างกาย อาจทำให้เกิดการอักเสบตามมา เช่น ปอด มีทั้งอาการเฉียบพลัน เช่น ไอ แสบคอ น้ำมูกไหล ไปถ้า
หายใจเข้าเป็นเวลานานจะทำให้มีอาการเหนื่อย หอบ หายใจลำบากจากโรคปอดและโรคของเส้นเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังมี
รายงานทำให้ผู้ป่วยเบาหวานอาการแย่ลง มีผลต่อการตั้งครรภ์ เป็นมะเร็งได้  
     - นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ท่ีมีขนาดอนุภาคเล็ก
มาก จึงมีทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยเฉพาะในอาคารที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูที่ปิดมิดชิดและอยู่ในบริเวณที่คุณภาพ
อากาศไม่ดี ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากที่กรองฝุ่นขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 หลีกเล่ียงกิจกรรมนอกบ้าน ในบริเวณ
ที่มีค่ามลพิษอากาศสูง โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด ควรหม่ันทำความสะอาดบ้าน ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในแอปฯ Air4Thai หรือ
ข่าวสารตามช่องทางต่างๆอยู่เสมอ และรพ.นพรัตนราชธานีได้จัดทำ clinic มลพิษ online ใน official line โดยจะมีแบบ
เตือนสภาพอากาศ แบบประเมินอาการตนเอง และมีแพทย์ตอบปัญหาในคลินิกตลอดเวลา 
     - นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.นครพิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เปิดคลินิกมลพิษออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมิน
อาการเบื้องต้น ศึกษาหาข้อมูลความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพจากฝุ่น แนะนำประชาชนหม่ันตรวจเช็กค่า
ฝุ่นละอองแต่ละวัน หากพบค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม หรือมีค่าเกิน 51-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ควรลดการทำ
กิจกรรมในพื้นที่โล่งนอกอาคาร มาทำกิจกรรมภายในอาคารแทน หากจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุก
ครั้ง พร้อมทั้งประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเส่ียงหรือไม่ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม 
บทความ 
     - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ระบุผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็ก สัมพันธ์กับการมีคุณภาพการนอนในวัยเด็กที่แย่ลง 
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-3 ปี อาจทำให้เด็กมีปัญหาการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนและภาวะง่วงนอนมาก เด็กที่กินนมแม่
จนถึง 6 เดือนพบความผิดปกติมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองตามมา ตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ฝุ่น ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพื่ออนาคตเยาวชนของชาติ  

 

งบรักษามะเร็ง 
   ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ sondhitalk 
    -พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในช่วง 5 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพฯ เพิ่มมาก
ขึ้นจากกว่า 1 แสนราย เป็น 2.5 แสนราย บอร์ด สปสช.มีมติดำเนินนโยบาย “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้” (Cancer 
Anywhere) เพิ่มการเข้าถึง ลดคิวรอคอยรักษา ท้ังผ่าตัด ให้เคมีบำบัด และรังสีรักษา เพิ่มศักยภาพรพ.รับส่งต่อเฉพาะด้าน
รังสีรักษา 39 แห่ง ส่วนงบประมาณที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งอยู่ที่ 1.2 หม่ืนล้านบาท คิดเป็น 7% จากงบบัตรทองทั้งหมด 1.7 
แสนล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การควบคุมงบฯ จึงเน้นป้องกันและควบคุมโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมด ลูก 
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ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งช่องปาก และมะเร็งเต้านม หากพบในระยะเริ่มแรก มี
โอกาสรักษาให้หายและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระยะลุกลาม และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับคอง ส่วนการใช้ยา
มะเร็งแบบมุ่งเป้า มีผู้เช่ียวชาญด้านมะเร็งให้คำแนะนำการรักษา ผู้ป่วยได้รับยาตามโปรโตคอล นำยามะเร็งรายการใหม่ ๆ 
บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์มากขึ้น และมีกลไกต่อรองยาราคาแพง  
งาน International Tourism Berlin (ITB) 2023 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, hfocus, topnews, ch3plus, thailandplus) 
     -พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ. ร่วมกับ ททท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอในงาน 
International Tourism Berlin (ITB) 2023 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิต ภายใต้แนวคิด Sustainable Wellness  
เน้นความยั่งยืน วัสดุปลอดภัย ใช้ซ้ำ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ผสมผสานกับแนวคิด
ของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หรือ Wellness ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ มีความต้องการสูง รวมถึงประเทศไทยเป็นพื้นที่
มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, mono29, mcot, ch3plus, TNN, plewseengern) 
     -นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอี เอส ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คก.บุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศ  
โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า มีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวนมาก โดย
มีคนกลุ่มหนึ่งเช่ือว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง และประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าถูก
กฎหมาย แต่ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ขัดกับวิถีชีวิตและหลักสากล ทำให้ควบคุมได้ยากมาก จึงคิดว่าควรทำให้
บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย พร้อมย้ำบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง ซึ่งมีจำกัดทางกฎหมาย 
ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาเปล่ียนส่วยเป็นภาษีได้ 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บางกอกทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ) 
     -นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ เผยกรณี รมว.สธ. ย้ำว่ายังไม่มีนโยบายให้
บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายว่า ผิดหวังที่สธ.ยอมให้เครือข่ายหมอเอ็นจีโอบางกลุ่มครอบงำการกำหนดนโยบาย ไม่ยอมศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และยังคงให้ข้อมูลด้านเดียวกับประชาชน พร้อมตั้งคำถามการแบนบุหรี่ไฟฟ้าป้องกัน
เยาวชนได้จริงหรือ ทำไมยังมีข่าวเยาวชนใช้กันมากมาย  
     -นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทน ECST กล่าวว่า มีหลายพรรคการเมืองที่สนใจจะนำเรื่องการปลดล็อคบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็น
นโยบายและพร้อมช่วยผลักดันเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ 10 ล้านคน และคนรอบข้างที่ต้องได้รับควันมือสองอีกกว่า 15 
ล้านคน ซึ่งเช่ือว่าคนกลุ่มนี้พร้อมจะเทคะแนนให้พรรคการเมืองและผู้สมัครที่รับฟังและเข้าใจในความต้องการดังกล่าว 

 

โจรงัดบ้านพัก สสจ.อุดรธานี 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ 
     -ร.ต.อ.วรวิทย์ ซุยลา รองสารวัตร สภ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านพัก ขรก.
ของ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สสจ.อุดรธานี พบทรัพย์สินสูญหายหลายรายการ โดยตร.ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ  
และเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี 

 

น่ิวในถุงน้ำดี 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook 
     -เพจหมอไผ่ ทรรษนะฯ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ กรณีผ่าตัดเคสที่มาปรึกษา จาก facebook เป็นหญิงอายุ 41 ปี กินข้าว
แล้วอืดๆ แน่นๆ ท้อง เหมือนกรดไหลย้อน มีจุกร้าวไปหลัง หลังทำอัลตราซาวด์ พบนิ่วจำนวนมาก ต้องผ่าตัดส่องกล้อง พบ
ก้อนนิ่วจำนวนมากกว่าที่คิดไว้ 

 

 


